



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำรับรองระหว่าง

นายวันชัย พนมชัย

เลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับคำรับรอง

นายวีระวัฒน์ ศรีสม

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
- รายละเอียดของคำรับรองได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการตามเป้าหมาย ดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายวันชัย พนมชัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายวีระวัฒน์ ศรีสม ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการตามเป้าหมาย และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายวีระวัฒน์ ศรีสม ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้า นายวีระวัฒน์ ศรีสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำลังดูแลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
- ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายวีระวัฒน์ ศรีสม)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นายวีระกิตติ รัตนกิจธนวัชร)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)

KPI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลงาน ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
เชิงปริมาณ				
1	ยุทธศาสตร์ สมอ. จำนวนระบบการให้บริการด้วยดิจิทัลเพิ่มขึ้น	ระบบ	38	8
2	แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ (Joint KPI)(ศส., กก., สก., กป.)	เรื่อง	2,180	1,160
เชิงคุณภาพ				
3	ยุทธศาสตร์ สมอ. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการที่เพิ่มขึ้น/ที่ปรับปรุง	ร้อยละ	87.9	85.0
4	แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน	เรื่อง	-	1
5	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการของ สมอ. (Joint KPI)(ศส., กก, สก, กข, สล., กอ., กย.) - เปิดให้บริการนำร่องการรับรองระบบงาน ผ่าน e-Accreditation - ชำระค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ ธนาคาร	- 1	3 ทุกธนาคาร
6	ประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ การลดพลังงาน (Joint KPI)(ทุกกอง) - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง - ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง	ร้อยละ ร้อยละ	20.2 82.7	10.0 10.0
7	มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (Joint KPI) (ทุกกอง)	ประเด็น	10	10
8	การกำกับดูแลการทุจริต (Joint KPI)(ทุกกอง)	คะแนน	10	10
9	ระบบการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ (Joint KPI)(ศส., กย.)	คะแนน	10	10
10	การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ (Joint KPI)(ศส., กก., สล.)	คะแนน	10	10
11	การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration)	ประเด็น	1	1
12	มติคณะรัฐมนตรี ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	98.4	100.0